



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผศก.รร.ขส.ทบ. (โทร.๘๖๒๐๕)

ที่ กท ๐๔๔๔.๑๓/ วันที่ มี.ค.๖๐

เรื่อง ขอส่งองค์ความรู้ของ ผศก.รร.ขส.ทบ.

เรียน หน.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย องค์ความรู้ของ ผศก.รร.ขส.ทบ. จำนวน ๑ ชุด

ผศก.รร.ขส.ทบ. ขอส่งองค์ความรู้ของแผนก ประจำปี ๒๕๖๐ ให้ไว้กับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาดำเนินการต่อไป

พ.ท.หญิง

(พงษ์จันทร์ แม่นปิ่น)

หน.ผศก.รร.ขส.ทบ.

ร.ต. ร่าง มี.ค.๖๐

จ.ส.อ. พิมพ์/ทาน มี.ค.๖๐

พ.ท.หญิง ตรวจ มี.ค.๖๐

องค์ความรู้ ผศก.รร.ขส.ทบ.

จ่ายตรงคำรักษาพยาบาลของกำลังพลและครอบครัว

ขั้นตอนการทำงาน	เทคนิคในการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางการแก้ปัญหา
<p>๑. ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่กำลังพลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ของหน่วย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำลังพลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ทำการเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขระบบทะเบียนประวัติของกำลังพลและครอบครัว</p> <p>๓. การตรวจสอบสิทธิ ให้ตรวจสอบหลังวันที่ ๔ และ ๒๐ ของทุกเดือน โดยกำลังพลสามารถตรวจสอบสิทธิจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลของตนเอง และครอบครัวได้ด้วยตนเอง</p>	<p>๑. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/cgd/ พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ใช้เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลและครอบครัว มาประกอบการเพิ่ม หรือแก้ไขระบบทะเบียนประวัติ</p> <p>๓. กำลังพลนำเลขบัตรประชาชนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่ขอเปิดใช้สิทธิจ่ายตรงฯ ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp</p>	<p>๑. อินเทอร์เน็ตล่ม หรือการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานไม่สมบูรณ์</p> <p>๒. กำลังพลไม่ส่งเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือส่งไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ตรวจสอบโดยเลขบัตรประชาชน แล้วพบว่าบุคคลในครอบครัว “ไม่มีสิทธิ”</p>	<p>๑. ตามช่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมาแก้ไข หรืออ่านคู่มือการตั้งค่าระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับการทำงานจ่ายตรง แล้วตั้งค่าตาม</p> <p>๒. ประสาน และติดตามทวงถามไปยังเจ้าตัวโดยตรง</p> <p>๓. ให้ตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีสิทธิคำรักษาพยาบาลอื่นใดอยู่ก่อน เช่น สิทธิครู เอกชน หรือ สิทธิประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งสิทธิดังกล่าวข้างต้น ต้องรอให้ใช้สิทธิจนครบ หรือหมดสิทธิดังกล่าวก่อนระบบจึงจะปรับสิทธิเป็น "มีสิทธิ" ในรอบการส่งข้อมูลครั้งต่อไป</p>

ขั้นตอนการทำงาน	เทคนิคในการทำงาน	ปัญหาข้อขัดข้อง	แนวทางการแก้ปัญหา
๔. เมื่อตรวจสอบสิทธิจ่ายตรงในระบบแล้ว ขึ้นคำว่า “มีสิทธิ” ให้กำลังพลหรือบุคคลใน ครอบครัวไปเปิดใช้สิทธิจ่ายตรงได้ที่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐ	๔. ให้กำลังพลไปที่โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลของรัฐ เพื่อไปสแกนนิ้วมือ หลังจากนั้นอีกประมาณ ๑ เดือน ก็จะ สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงที่โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลของรัฐนั้นได้		

หมายเหตุ

๑. บุคคลในครอบครัวที่สามารถเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขระบบทะเบียนประวัติสิทธิจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลได้ ได้แก่ บิดา , มารดา, คู่สมรส และบุตร (อายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์) ของกำลังพล ซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลของทางราชการอื่นใด
๒. หลังจากที่สิทธิจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลเกิดแล้ว กำลังพลหรือบุคคลในครอบครัวที่เปิดสิทธิสามารถเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐได้มากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อการรักษาพยาบาล แต่เจ้าตัวต้องไปแสกนลายนิ้วมือที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลก่อนทุกครั้ง (ตามขั้นตอนที่ ๔ ของหัวข้อเทคนิคในการทำงาน) ถึงจะใช้สิทธิจ่ายตรงได้ตามระเบียบ

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง

(พงษ์จันทร์ แม่นปิ่น)

หน.ผชก.รร.ชส.ทบ.

มี.ค.๖๐